



ฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารนักบุญยอห์นลาเตรัน

มิสซาปีศการสมมหาผู้นำยุทธมทูต

(วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012)

คุณพ่อ ชิสเตอร์ และพี่น้องที่รักทุกคน วันนี้เป็นวันฉลอง ครบรอบการถวาย พระวิหารนักบุญยอห์นลาเตรัน และในวันฉลองนี้พระศาสนจักรเชื้อเชิญเราให้ระลึกว่า แม้ว่าไม่มีสิ่งก่อสร้างใดในโลกนี้ใหญ่พอที่จะบรรจุความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ อย่างไรก็ตาม เป็นเวลานานแสนนานแล้วที่มนุษย์รู้สึกถึงความจำเป็นที่จะสงวนสถานที่จำนวนหนึ่ง ไว้สำหรับการพบปะส่วนตัวหรือเป็นหมู่คณะกับพระเจ้า ในสมัยเริ่มแรกสถานที่รวมตัวกันของบรรดาคริสตชนคือบ้านส่วนตัวของพวกเขาเอง บ้านเป็นสถานที่สำหรับกลุ่มคริสตชนรวมตัวกันเพื่ออธิษฐานภาวนาและทำ“พิธีขนมปัง”(กจ2:42)หรือที่เราในสมัยนี้ว่า “พิธีมิสซา” หรือ “พิธีบูชาขอบพระคุณ” อันที่จริง กลุ่มคริสตชนที่รวมตัวกัน ก็ได้กลายเป็นพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า แล้ว เพราะพระเยซูเจ้าเองเคยตรัสไว้ว่า ที่ได้ก็ตามมีสองสามคนร่วมใจกันอธิษฐานภาวนาในพระนามของพระองค์ พระองค์จะสถิตท่ามกลางพวกเขา (เทียบ มธ 18:20) เมื่อกาลเวลาผ่านไป บรรดากลุ่มคริสตชนต่างๆ ได้เริ่มสร้างสถานที่เพื่อประกอบพิธีกรรม เทศน์ สอนพระวาจาของพระเจ้าและอธิษฐานภาวนา หลังจากที่ได้รับอิสรภาพ ทางด้านศาสนาจากอาณาจักรโรมันแล้ว กลุ่มคริสตชนหรือพระศาสนจักรในสมัยนั้นก็ได้เริ่มสร้าง พระวิหารใหญ่ๆ ขึ้น และหนึ่งในพระวิหารที่สำคัญที่สุดคือ “พระวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน” ซึ่งเป็น“อาสนวิหารแห่งกรุงโรม”

พระวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน เป็นสัญลักษณ์ของ ความเป็นหนึ่งเดียว ของพระศาสนจักรทั้งหมดในโลกกับพระศาสนจักรโรมัน และนี่คือเหตุผลอันหนึ่งที่พระวิหารแห่งนี้ได้ชื่อว่า “มารดาและศิระษะ”ของวัดต่างๆ ทั้งหมดในโลก นี้เราสามารถ กล่าวได้ว่า พระวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรันมีความสำคัญมากกว่ามหาวิหารนักบุญเปโตรที่ นครวาติกันเสียอีก เพราะมหาวิหารนักบุญเปโตรไม่ได้รับการถือว่าเป็นอาสนวิหาร เป็นเพียงสักการสถาน แห่งหนึ่ง ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เกียรติแก่นักบุญเปโตร มหาวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเหนือหลุมศพของท่านนักบุญองค์นี้และเป็นที่พักของสมเด็จพระสันตะปาปาในปัจจุบัน ผู้ซึ่งเป็นพระสังฆราชแห่งกรุงโรม โดยมีพระวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน เป็นอาสนวิหารประจำพระองค์



กระนั้นก็ตาม เราไม่ควรลืมความจริงที่ว่า สถานที่หรือ จุดพบปะที่แท้จริงระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า หรือพระวิหารที่แท้จริงของพระองค์ คือ พระเยซูคริสต์เจ้า และนี่คือเหตุผลที่ทำให้พระองค์มีอำนาจในการชำระพระวิหาร บ้านของพระบิดาของพระองค์ และกล่าวกับบรรดาผู้นำศาสนาชาวยิวว่า “จงทำลายพระวิหารนี้ แล้วเราจะสร้างขึ้นใหม่ภายในสามวัน ”(ยน2:19) ให้เราขอบพระคุณพระองค์สำหรับการสละชีวิตเพื่อความรอดพ้นเรา และสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรลืมก็คือ พระเยซูเจ้าทรงทำให้ผู้มีความเชื่อทุกคนเป็นวิหารที่มีชีวิตของพระเจ้า นักบุญเปาโลได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนในจดหมายของท่านถึงชาวเมืองโครินธ์ว่า “ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นพระวิหารของพระเจ้า และพระจิตของพระเจ้าทรงพำนักอยู่ในท่าน ถ้าใครทำลายพระวิหารของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงทำลายเขา เพราะพระวิหารของเจ้านั้นศักดิ์สิทธิ์ และท่านก็คือพระวิหารนั้น” (1 คร3:16-17) ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่เราต้องจำไว้เสมอว่า มนุษย์ทุกคนเป็นที่ประทับของพระเจ้าและไม่สามารถถูกหลบหลู่โดยการถูกนำไปใช้เหมือนกับสิ่งของชิ้นหนึ่ง ทั้งยังไม่สมควรถูกทำให้เปื้อนหมองด้วยบาปเช่นเดียวกัน

ขอพระเจ้าอวยพรเราทุกคน